




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>นำท่วม</p> <p>1. สถานการณ์ จ.สุโขทัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ประชาชาติ, สยามรัฐ, mcot, thestandard, one31, NBT, prd., ch7, ch3plus, thailandplus, pptvhd) - นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสรุปสถานการณ์น้ำและแผนการแก้ไขปัญหา ที่ จ.สุโขทัย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.ท. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.ท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.ม.ท. และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแก้ไขทางเดินน้ำเป็นวาระแห่งชาติงบประมาณ 2 แสนล้านบาท - สถานการณ์น้ำท่วม จ.สุโขทัย ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 42 ตำบล 168 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย 10,016 ครัวเรือน พื้นที่ประสบภัย 65,409 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 43,747 ไร่ - ร.ม.ท. กล่าวว่ จ.สุโขทัย นำท่วมทุกปี โดยแม่น้ำยมที่ อ.ศรีสขาลัย รับน้ำได้ 1,900 ลบ.ม.ต่อวินาที มาถึงสุโขทัยรับได้ 500 ลบ.ม.ต่อวินาที จึงต้องมีเขื่อนใหญ่ หากสร้างเขื่อนใหญ่ไม่ได้ ต้องสร้างเขื่อนเรียงหิน หรือเขื่อนคอนกรีตในจุดต่าง ๆ รวม 9,640 เมตร</p> <p>2. สรุปสถานการณ์ 5 จังหวัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สธ. สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด มีสถานบริการสาธารณสุขรับผลกระทบ 30 แห่ง มีผู้บาดเจ็บ 40 ราย เสียชีวิตสะสม 29 ราย เป็นรพ. 2 แห่ง สสอ. 3 แห่ง รพ.สต. 23 แห่ง สสช. 1 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ 25 แห่ง ปิดบริการ 5 แห่ง พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากอุทกภัย ทั้งนี้ กัดเท้า ตาแดง ไข้หวัด อุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และไฟฟ้าดูด - นายกัน จอมพลัง ลงพื้นที่ย่านศรีสำโรง จ.สุโขทัย เข้าช่วยเหลือยายเดินไม่ไหวคล้ายผู้ป่วยติดเตียง พร้อมโทรประสานนายกองตรีชนกฤต จิตต์อารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา ร.ม.ท. ประสาน รพ. มารับตัว</p> <p>3. แจกยาน้ำกัดเท้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus) - นพ.วีรวัด อุดรพันธ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ และผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาโรคผิวหนังกระจายให้กับประชาชน โดยมอบให้แก่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 2,400 ชุด สสจ. เชียงราย 800 ชุด รพ.เทิง 1,200 ชุด รพ.ขุนตาล 400 ชุด รพ.เวียงแก่น 400 ชุด รพ.พญาเม็งราย 400 ชุด สำหรับโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย คือ โรคน้ำกัดเท้า พร้อมแนะนำหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่รองเท้าบูต และเมื่อขึ้นจากน้ำให้ล้างเท้าด้วยสบู่และน้ำสะอาดเช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอ</p>	
<p>ยอดมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, hfocus, amarintv, js100, TNN, workpointtoday,) - จากกรณีชาวบ้านป่วยและเสียชีวิตหลายศพหลังซื้อยอดผสมสารเมทานอล ย่านคลองสามวาและเขตมีนบุรี กทม. พบ ป่วย 43 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 6 ราย นอกจากนี้ยังตรวจเจอสารไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว-ท่อ ฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ และยังใช้เป็นตัวทำละลายในงานอุตสาหกรรม ที่โรงงานผลิตเหล้าเถื่อนของ 2 พี่น้อง นายสุรศักดิ์ อินสาม และนายสุรชัย อินสาม ต่อมาตำรวจจับทั้ง 2 พี่น้องที่บ้านพักญาติใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ความคืบหน้า จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 2 คน รับสารภาพว่ามีการเปลี่ยนเจ้าในการสั่งซื้อเอทิลแอลกอฮอล์จริง โดยไปซื้อเจ้าที่มีราคาถูกกว่าอยู่ในพื้นที่ปริมาตร แต่ยังคงยืนยันว่าซื้อสารเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่ใช่เมทิลแอลกอฮอล์ ด้าน จนท.ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ไปฝากขังศาลอาญามินบุรี</p> <p>- กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค ระบุว่า ผู้ป่วยทั้งหมด 44 ราย (เพิ่มจากวานนี้ 1 ราย) เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็น 7 ราย เหลือกำลังรักษาตัว 8 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 6 ราย และรักษาหายแล้ว 29 ราย สำหรับผู้ป่วยใหม่ เป็นชายชาว จ. พะเยา เดินทางมาเยี่ยมลูกที่ กทม. โดยนำเหล่าจากชุมชนหทัยราษฎร์ 33 กลับไปตีที่ จ.พะเยา กระทั่งเริ่มมีอาการตาพร่าเมื่อ 28 ส.ค. และในวันที่ 29 ส.ค. มีอาการเหนื่อยจึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.เชียงคำ ลักษณะอาการเข้าได้กับเมทานอล ส่วน ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น 1 ราย อยู่รักษาตัวที่ รพ.นพรัตน์ โดยซื้อยาตองจากชุมชนวินทวงศ์ 1 และเข้าแอดมิทที่ รพ. เมื่อ วันที่ 27 ส.ค.กระทั่งมาเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitak)</p> <p>- เพจกรมควบคุมโรค โพสต์อันตรายของเมทานอล จะเกิดได้ตั้งแต่ 1 ชม. - 3 วัน มีอาการ คือ 1.แสบคันเหมือนดื่มสุรา เวียนศีรษะ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน รุนแรง 2. มองไม่เห็น มองเห็นผิดปกติ 3. อาจมีอาการชักเกร็ง กระตุก และ 4. เสียชีวิต จากภาวะเลือกเป็นกรดรุนแรง</p>	
<p>ดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยไทยมีผู้สูงอายุกว่า 13.5 ล้านคน (ร้อยละ 20 ของประชากร ทั้งหมด) ขณะเดียวกันระบบบริการสุขภาพต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่ง รพ.หลายแห่งได้ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้สูงอายุด้วย เช่น การเปิดคลินิกเฉพาะทางผู้สูงอายุ</p> <p>- นพ.รัฐดารา ธรรมโชติ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี กล่าวว่า รพ. จัดตั้งคลินิก กิจกรรมบำบัด เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีอุปกรณ์และเกมที่ใช้ฝึกกระตุ้นสมอง ทำงานร่วมกับแพทย์ เพื่อ กำหนดเป้าหมายการฝึกกิจกรรมบำบัด ทำงานร่วมกับนักโภชนาการ เพื่อกำหนดประเภทอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ ราย ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการทำงานของสมองและดูแลจิตใจและอารมณ์ และทำงานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการภาวะแทรกซ้อน" น.ส.ภูวนาทกล่าว</p>	
<p>ตรวจเข้มเครื่องมือแพทย์เถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เถื่อนใน คลินิกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความไม่ปลอดภัยจากการรับบริการ จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรม สบส. และ สสจ.ทั่วประเทศให้เข้มงวดในการตรวจเฝ้าระวังเครื่องมือแพทย์ เน้นให้คลินิก สถานพยาบาล มีการใช้ยาและเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จึงขอให้ผู้ประกอบการคลินิก ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคอย่าง รอบด้านและปฏิบัติตามข้อมูลวิธีใช้บนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ก่อนรับบริการ หากประชาชนเกิดความผิดปกติหลังจากใช้เครื่องมือแพทย์ แจ้งได้ที่สายด่วน ออย. 1556</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (mcof, prd.)</p> <p>- นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่ขององค์การอนามัยโลก เผยว่า วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรชุดแรก 230,000 โดส จะจัดส่งถึงสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษวานร สายพันธุ์ใหม่ clade Ib</p> <p>- ผู้ติดเชื่อหลายคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ยังลังเลที่จะรับวัคซีนฝีดาษวานร เรียกร้องขอคำอธิบายเหตุผลที่ ควรรับวัคซีน และรายละเอียดว่าวัคซีนจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายบ้าง</p>	